



## Lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất từ trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống dịch



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;

(Xem tiếp trang 4)

HOÀNG LANH - TRẦN TUẤN

### THÁI BÌNH

## Tiên phong triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử

Với quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Thái Bình đã đi tiên phong trong cả nước triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Sau gần 6 tháng thí điểm, phần mềm đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

### Nhiều tiện ích

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình được Tỉnh ủy đặt hàng từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, xây dựng trên môi trường web dành cho quản trị (cấp ủy các cấp), phát triển ứng dụng trên nền tảng di động cung cấp cho các đảng

viên có thể tự cài đặt, sử dụng trên thiết bị di động thông minh cá nhân. Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ đảng viên xây dựng lịch công tác cá nhân; ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện; thống kê, tổng hợp để xuất các báo cáo cho từng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng các cấp; hỗ trợ cấp ủy cấp trên nắm bắt thông tin hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới...

(Xem tiếp trang 3)

Triển khai từ tháng 5/2021, đến nay phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình thí điểm thực hiện tại 12 tổ chức đảng, gần 500 đảng viên được cài đặt ứng dụng khai thác, sử dụng. Sau gần 6 tháng thí điểm, phần mềm đã đạt được mục tiêu đề ra là cung cấp một cách có hệ thống các thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh bảo đảm chính xác, kịp thời đến với đảng viên; thông qua phần mềm cung cấp cho đảng viên kho tư liệu phong phú về học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Phần mềm được cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ đón nhận tích cực, sử dụng rất hiệu quả, thực sự mang lại tiện ích giúp đảng ủy,

## NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU, NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở cả cấp huyện và cấp xã. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch; kinh tế nông thôn có bước phát triển mới; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững chắc; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy; người dân nông thôn ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới thời gian qua còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định. Một số địa phương chỉ chú ý tập trung cho xây dựng cơ bản, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường; có nơi đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; chưa có nhiều sản phẩm OCOP phổ biến trên thị trường. Công tác quy hoạch, phát triển vùng sản xuất tập trung, khu chế biến nông sản chưa được chú trọng; chưa có nhiều mô hình tổ chức sản xuất hiệu quả cao. Thu nhập của người dân nông thôn còn thấp so với bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Một số hạng mục công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn chưa phát huy hiệu quả, còn có công trình chưa đưa

vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực. Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, có tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư hỗ trợ của cấp trên. Một số ngành, cơ quan chức năng của tỉnh chưa thực sự sâu sát trong hướng dẫn, kiểm tra, giúp địa phương, cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Năng lực của một số cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở cơ sở có mặt còn hạn chế. Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh tiếp tục có những thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen. Đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài, tác động tiêu cực

(Xem tiếp trang 4)



Điện mạo nông thôn mới nâng cao xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ).

Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

**Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 17/10

**Trên thế giới**, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 17/10, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 241,2 triệu người, trong đó hơn 4,91 triệu người đã tử vong.

**Tại Việt Nam**, ngày 17/10, cả nước ghi nhận thêm 3.193 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 3.175 ca trong nước và 18 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 864.053 ca nhiễm Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 61,9 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi trong ngày là 1.340 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi đến nay lên 791.844 ca. Số ca nặng đang điều trị là 3.413 ca.

**Tại Thái Bình**, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 17/10, ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới từ khu vực miền Nam về và đã được cách ly tập trung ngay.

Toàn tỉnh hiện có 37 trường hợp F1 và 83 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

24 giờ qua, Thái Bình đã xét nghiệm 1.007 mẫu, ghi nhận 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đã được công bố.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 21/9 đến nay) là 14.246 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 2 trường hợp.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.277 trường hợp, trong đó 762 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 515 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 17/10, Thái Bình đã thực hiện tiêm 457.908 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

NHƯ HOÀNG

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**  
SỞ Y TẾ: 0969.851.212  
0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

### NGÀNH THUẾ

## Chủ động thu ngân sách

(Xem trang 2)



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL (khu công nghiệp Gia Lễ).